

## DỰ ÁN

**Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu**

(Giai đoạn 2)

### BÁO CÁO KẾT QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

(Đính kèm theo công văn số /CV-BQLCCTPTCD ngày tháng 10 năm 2024)

#### I. THÔNG TIN CHUNG

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu”, được tổ chức Bánh mì cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. Theo đó UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. Mục tiêu dự án nhằm cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình thuộc thông qua việc áp dụng các giải pháp nông nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái.

Theo văn bản thỏa thuận giữa UBND huyện Tam Đường, Viện CISDOMA và Tổ chức AOP ký ngày 28 tháng 12 năm 2022 về việc hợp tác thực hiện Dự án, UBND huyện Tam Đường giao cho Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng huyện Tam Đường là đơn vị đầu mối phối hợp quản lý và triển khai các hoạt động dự án. Để phối hợp triển khai các hoạt động dự án, mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án do Phó Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng.

#### II. KẾT QUẢ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN HỖ TRỢ TRIỂN KHAI

##### 1. Hỗ trợ thành lập và vận hành các tổ, nhóm nông dân

- Dự án đã hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động của 23 nhóm phát triển sinh kế thôn bản với 531 thành viên (204 nữ) tại 6 xã gồm: *Khun Há 06 nhóm, Bản Bo 04 nhóm, Bình Lư 04 nhóm, Bản Giang 03 nhóm, Hồ Thầu 03 nhóm, Giang Ma 03 nhóm*. Các nhóm đã bầu ra ban chủ nhiệm, định kỳ sinh hoạt hàng tháng, được học hỏi về các giải pháp phát triển sinh kế thân thiện với hệ sinh thái và đã lựa chọn một số hộ đáp ứng các tiêu chí để thí điểm áp dụng một số giải pháp phù hợp.

- Dự án đã hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động của 20 tổ tiết kiệm vay vốn (VSLA) với tổng số 368 thành viên (trong đó 260 nữ) tại 4 xã: *Khun Há (02 nhóm), Bản Bo (03 nhóm), Bản Giang (03 nhóm), Bình Lư (12 nhóm)*. 20 tổ VSLA đã thực hiện hoạt động tiết kiệm vay vốn hàng tháng. Lũy kế số tiền tiết kiệm trong chu kỳ 02 đến 30/9/2024 là 455.350.000 đồng, đã cho 138 thành viên vay vốn. để

đầu tư phát triển sản xuất; các thành viên tổ VSLA cũng được chia sẻ, học hỏi về các kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất nông lâm nghiệp.

- Dự án đã hỗ trợ thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của 6 tổ hợp tác.  
Cụ thể:

+ THT sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát với 13 thành viên (8 nữ).

+ Tổ hợp tác du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu với 20 thành viên (2 nữ)

+ Tổ hợp tác du lịch cộng đồng Lao Chải 1, xã Khun Há với 16 thành viên (1 nữ)

+ THT hoa lan trần mộng Khun Há với 12 thành viên. Các thành viên THT đã được học hỏi các kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc hoa lan, tiếp thị và quảng bá sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

+ Tổ hợp tác chăm sóc lê theo hướng sinh thái tại bản Sủ Thàng xã Giang Ma với 08 thành viên.

+ Hỗ trợ kiện toàn tổ hợp tác chăm sóc, phát triển cây lê và liên kết tiêu thụ sản phẩm quả lê xã Giang Ma, sau khi kiện toàn tổ hợp tác có 13 thành viên.

## **2. Hỗ trợ áp dụng các giải pháp phát triển kinh tế thân thiện với hệ sinh thái**

Dự án đã phối hợp cùng với các đơn vị chuyên môn huyện và UBND các xã thúc đẩy các hộ dân áp dụng các giải pháp phát triển kinh tế thân thiện với hệ sinh thái. Cụ thể:

- Đã có 5 hộ dân ở bản Tân Bình xã Bình Lư (tổ hợp tác rau củ quả Tân Bình) áp dụng giải pháp trồng rau củ hàng hóa theo hướng sinh thái kết hợp với chăn nuôi. Tổng diện tích canh tác hơn 1,5 ha trồng các loại rau cải, dưa chuột, đậu.

- Đã có 13 hộ dân là thành viên của THT sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát xã Bình Lư đã áp dụng giải pháp luân canh rau củ trên đất trồng lúa. Tổng diện tích canh tác hơn 3,4 ha trồng bí xanh, cải thảo...

- Đã có 47 hộ dân ở các xã Bản Giang, Hồ Thầu, Bản Bo, Bình Lư áp dụng giải pháp canh tác Vườn – Ao – Chuồng khép kín. Cây trồng trong vườn gồm các loại rau theo mùa và cây ăn quả đào, lê, bưởi. Vật nuôi bao gồm trâu, lợn, gà, cá trắm, cá chép.

- Đã có 40 hộ dân ở các xã Bình Lư, Bản Bo, Khun Há, Giang Ma, Hồ Thầu áp dụng giải pháp canh tác chăn nuôi an toàn kết hợp với vườn cây gia đình. Cây trồng trong vườn gồm các loại rau theo mùa và cây ăn quả đào, lê, bưởi. Vật nuôi bao gồm trâu, lợn, gà.

- Đã có 36 hộ dân ở bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu và Lao Chải 1 xã Khun Há áp dụng giải pháp phát triển du lịch sinh thái. Các hộ dân đã đầu tư làm mới hoặc cải tạo nhà, các công trình phụ trợ, vườn cây cảnh quan quanh nhà để đón khách lưu trú (homestay); tăng cường các hoạt động nuôi trồng các sản phẩm của địa phương để tạo sản phẩm phục vụ nhu cầu khách du lịch. Các hộ dân đã kết với

nhau theo hình thức Tổ hợp tác để cùng thực hiện các hoạt động kinh doanh du lịch.

- Đã có 120 hộ dân được hướng dẫn kỹ thuật tập trung về giải pháp kỹ thuật sản xuất theo cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái là ủ phân vi sinh tại các xã Bình Lư, Bản Giang, Hồ Thầu, Giang Ma.

Đề các hộ dân áp dụng các giải pháp phát triển kinh tế nêu trên, dự án không chỉ hướng dẫn kỹ thuật sản xuất sinh thái, lập kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trường mà còn hỗ trợ tài chính với một trong các hình thức sau: hỗ trợ lãi suất khoản vay từ quỹ tín dụng, ngân hàng (31 hộ: Xã Khun Há 03 hộ, xã Giang Ma 01 hộ, xã Hồ Thầu 04 hộ, xã Bản Giang 07 hộ, xã Bình Lư 16 hộ); hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư mua cây con giống, cải tạo chuồng trại (87 hộ: Xã Khun Há 15 hộ, xã Giang Ma 01 hộ, xã Hồ Thầu 08 hộ, xã Bản Giang 13 hộ, xã Bản Bo 16 hộ, xã Bình Lư 34 hộ); hỗ trợ cấp cây giống, phân bón, men vi sinh (172 hộ); vay không lãi suất từ nguồn vốn của Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng huyện Tam Đường (10 hộ).

- Dự án đã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lê trên đất dốc theo hướng sinh thái và hỗ trợ hoàn lại các dụng cụ và vật tư nông nghiệp (6.200kg phân hữu cơ vi sinh, 08 bộ dụng cụ cắt tỉa cành lê, 131 lít thuốc sinh học, 18kg men vi sinh và hướng dẫn kỹ thuật ủ phân hữu cơ...) cho 08 thành viên tổ hợp tác chăm sóc lê bản Sứ Thàng xã Giang Ma.

- 05 phẩm địa phương được Dự án hỗ trợ đã được cấp chứng nhận gồm:

+ Sản phẩm bí xanh của THT sản xuất, chế biến rau, củ, quả an toàn Nà Phát đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 3,3 ha.

+ Sản phẩm cải ngọt, cải ngồng, cải canh và dưa chuột của Tổ hợp tác Sản xuất rau VietGap Tân Bình đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP với diện tích 1,5 ha.

+ Sản phẩm quả lê của Tổ hợp tác chăm sóc, phát triển cây lê và liên kết tiêu thụ sản phẩm quả lê xã Giang Ma đã được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao với diện tích 6,3 ha.

+ Sản phẩm du lịch cộng đồng của THT DLCĐ bản Sứ Thầu Chải đã được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao

+ Sản phẩm du lịch cộng đồng của THT DLCĐ bản Lao Chải 1 đã được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao.

- 05 thực hành/sinh kế sinh thái đã được đưa vào kế hoạch phối hợp thực hiện với các đơn vị cấp huyện và UBND cấp xã. Cụ thể:

+ Trồng rau củ chuyên canh theo hướng VietGAP (thực hiện ở xã Bình Lư);

+ Luân canh rau củ trên đất trồng lúa (thực hiện ở xã Bình Lư);

+ Canh tác cây lê trên đất dốc theo hướng sinh thái (thực hiện ở xã Giang Ma);

+ Bảo tồn và phát triển vùng chè cổ thụ (thực hiện ở xã Giang Ma và Khun Há);

+ Phát triển du lịch cộng đồng sinh thái (thực hiện ở xã Hồ Thầu và xã Khun Há).

### **3. Các cuộc tập huấn về Nông nghiệp sinh thái và nâng cao năng lực**

- Tháng 3/2023: Tập huấn hướng dẫn kỹ năng quản lý tổ nhóm cho ban chủ nhiệm các nhóm nông dân. Sau tập huấn các nhóm nắm được các hoạt động hỗ trợ của dự án, cách thức quản lý vận hành nhóm, bầu được ban chủ nhiệm, đăng ký danh sách các hộ thực hiện các mô hình nông nghiệp sinh thái.

- Tháng 5/2023: Tập huấn TOT cho 78 cán bộ cơ quan, đơn vị, các xã và ban chủ nhiệm các nhóm nông dân về giải pháp nông nghiệp sinh thái.

- Tháng 5/2023: Tập huấn hướng dẫn kỹ năng phục vụ du khách trekking leo núi, thành viên BQL và THT bản Sì Thâu Chải đã được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết trong việc đảm bảo an toàn, sức khỏe cho du khách trong chuyến đi trek: dẫn du khách, xử lý tình huống trong quá trình trek cấp cứu, sơ cứu y tế, phòng chống cháy rừng, nấu ăn trong điều kiện trekking.

- Tháng 6/2023: Tập huấn kỹ năng hoạt động du lịch cộng đồng cho thành viên BQL và THT 2 bản đã được học các kỹ năng về dịch vụ du lịch cộng đồng, lưu trú cộng đồng; dịch vụ khách hàng và các kỹ năng chăm sóc khách hàng.

- Tháng 9/2023: Tập huấn kỹ năng quảng bá sản phẩm du lịch trên các nền tảng mạng xã hội: Các thành viên BQL và THT 2 bản đã được học các kỹ năng chụp ảnh, quay video, viết nội dung quảng bá sản phẩm du lịch của địa phương đưa lên zalo, facebook ...

- Tháng 10/2023: Tập huấn xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh phân tích thị trường và tiếp thị sản phẩm cho THT sản xuất và chế biến rau củ quả an toàn Nà Phát.

- Trong tháng 11-12 năm 2023 với sự hỗ trợ kỹ thuật của cán bộ AOP, 2 THT đã xác định được các sản phẩm tour đang triển khai và có tiềm năng ở bản. THT Sì Thâu Chải xác định được 08 tour, THT Lao Chải 1 xác định được 07 tour.

- Tháng 01/2024 dự án đã tổ chức tập huấn xây dựng chiến lược kinh doanh 3 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các sản phẩm du lịch (tour) dựa trên tiềm năng sẵn có tại địa phương cho 30 học viên là thành viên của 02 tổ hợp tác du lịch cộng đồng và các hộ gia đình đang làm dịch vụ du lịch tại bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1, xã Khun Há.

- Tháng 03/2024 dự án đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm Nông dân số trong quản lý vận hành tổ tiết kiệm tự quản cho thành viên nông cốt của 19 tổ VSLA với 56 người tham gia. Sau khóa tập huấn, các thành viên đã hiểu và áp dụng phần mềm Nông dân số trong quản lý vận hành các tổ VSLA tại địa phương.

- Tháng 5 năm 2024, dự án đã tổ chức hội thảo thành lập Mạng lưới đẩy áp dụng nông nghiệp sinh thái huyện Tam Đường với sự tham gia của 75 người là đại diện các cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện, xã; đại diện các doanh nghiệp sản xuất tại địa phương, các hợp tác xã, tổ hợp tác. Tại buổi hội thảo, các thành viên

tham gia đã thống nhất mục tiêu thành lập Mạng lưới, quy chế hoạt động của Mạng lưới và phương hướng hoạt động của mạng lưới đến hết năm 2024. Đồng thời cập nhật, chia sẻ về kết quả áp dụng các giải pháp/kỹ thuật nông nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái.

- Từ ngày 24- 27/5/2024 dự án đã chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa huyện tổ chức 02 lớp tập huấn là “Kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân” và “Xây dựng và quản lý mô hình liên kết du lịch cộng đồng” với sự tham gia của 37 học viên là các hộ gia đình làm homestay tại các điểm bản du lịch cộng đồng tại bản Lao Chải 1, xã Khun Há; bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu; bản Chu Va 6 xã Sơn Bình; bản Hon. Các học viên đã được chuyên gia tư vấn đào tạo các kiến thức kỹ năng về du lịch cộng đồng, các loại hình lưu trú tại nhà dân, kiến thức vệ sinh và bảo vệ môi trường trong kinh doanh dịch vụ lưu trú, quy trình xây dựng và quản lý mô hình liên kết cộng đồng.

- Từ ngày 18-21/6/2024 dự án đã chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa huyện tổ chức lớp tập huấn “Xây dựng thực đơn và chế biến món ăn truyền thống” cho 45 học viên là các hộ gia đình làm homestay tại bản du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1, xã Khun Há và bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu. Các học viên đã được chuyên gia hướng dẫn về các nội dung gồm: Tuân thủ quy tắc VSATTP và chế biến thực phẩm an toàn, dinh dưỡng thực phẩm và cân bằng dinh dưỡng trong thực đơn, hướng dẫn xây dựng đơn giá cho món ăn, chuẩn bị một bàn ăn theo tiêu chuẩn và trang trí bàn ăn sử dụng nguyên liệu bản địa.

- Tháng 5 và tháng 6 năm 2024 dự án đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Tam Đường triển khai 02 lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho tổ hợp tác du lịch cộng đồng bản Sì Thâu Chải và tổ hợp tác du lịch cộng đồng bản Lao Chải 1 và thúc đẩy hoàn thiện hồ sơ cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho 12 hộ gia đình thuộc 02 tổ hợp tác.

- Tháng 6/2024: Tập huấn kiến thức tài chính và an toàn không gian mạng cho 22 thành viên là tổ trưởng và một số thành viên vay vốn trong tổ VSLA. Sau tập huấn các hộ gia đình biết cách lập kế hoạch ngân sách, ghi chép Thu – chi và đặt ra mục tiêu tiết kiệm cho gia đình để từ đó hộ gia đình có thể quản lý tốt nguồn tiền của hộ, cân đối chi tiêu và tiết kiệm, giảm thiểu rủi ro trong nợ xấu, chậm trả. Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng tránh các hình thức lừa đảo trên các nền tảng không gian mạng.

- Tháng 9/2024: dự án đã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Tam Đường triển khai 02 lớp tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cho Tổ hợp tác sản xuất và chế biến rau củ quả an toàn Nà Phát và tổ phụ nữ tiết kiệm Nà Khương xã Bản Bo trong kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Các cuộc tập huấn tiếng Anh du lịch trực tiếp và online cho các thành viên làm dịch vụ DLCĐ tại Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu, Lao Chải 1 xã Khun Há, Nà Khương xã Bản Bo....

#### **4. Cuộc thực địa để học hỏi các giải pháp nông nghiệp theo hướng sinh thái**

- Tháng 11/2023: Phối hợp với Huyện Đoàn Tam Đường tổ chức Tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình sinh kế “Nuôi Dê - Lợn rừng thương phẩm tại huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình và mô hình nấu Rượu OCOP tại huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ” cho 20 người tham gia (4 nữ). Tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đã và đang có nhu cầu khởi nghiệp được học tập kinh nghiệm trên cơ sở các mô hình khởi nghiệp thành công của thanh niên các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ.

- Tháng 01/2024 thành viên 2 THT DLCĐ được thực tế học hỏi mô hình kinh doanh du lịch theo hình thức hợp tác xã tại bản DLCĐ Nà Sàng (tỉnh Sơn La). Các thành viên 2 THT được học hỏi về cách thức vận hành HTX, cách thức xây dựng kế hoạch kinh doanh, quảng bá sản phẩm du lịch.

- Tháng 3/2024, dự án đã hỗ trợ các thành viên nòng cốt của 02 tổ hợp tác DLCĐ đi tham quan học tập thực tế tại điểm du lịch để học hỏi kinh nghiệm tổ chức quản lý, điều hành du lịch vận hành và kinh doanh sản phẩm, dịch vụ du lịch tại bản Nà Sàng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau chuyến đi các thành viên được nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, xác định vai trò và các công cụ hữu dụng, kế hoạch hành động, nâng cao kỹ năng làm việc với cộng đồng địa phương và các bên liên quan.

- Tháng 5/ 2024, dự án đã hỗ trợ 20 thành viên và lao động chính tại bản Nà Phát đi tham quan học tập thực tế tại tỉnh Lào Cai về các nội dung: Tham quan, học tập kỹ năng chế biến, trang trí, làm dịch vụ ẩm thực dân tộc Thái, Giáy và mô hình trồng cỏ ngọt.

- Tháng 6/2024, thành viên 2 THT DLCĐ và gia đình được thực tế học hỏi kinh nghiệm kinh doanh du lịch của các hộ gia đình tại bản DLCĐ Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ, Lai Châu). Các thành viên 2 THT được học hỏi kinh nghiệm kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, văn nghệ, quà tặng, hướng dẫn tại điểm trải nghiệm.

- Tháng 8/2024: Tổ chức Tham quan xây dựng không gian văn hóa dân tộc Mông tại Sa Pa cho nhóm Tổ hợp tác DLCĐ Lao Chải 1 xã Khun Há.

## **5. Biên soạn các tài liệu và hướng dẫn kỹ thuật**

Tháng 4 năm 2024 dự án đã thực hiện Hiệu chỉnh, bổ sung Tài liệu Hướng dẫn 10 kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp sinh thái gồm:

- Kỹ thuật làm thuốc trừ sâu sinh học từ gừng tỏi ớt
- Kỹ thuật phối trộn thức ăn theo từng giai đoạn phát triển của gà
- Kỹ thuật phối trộn thức ăn theo trọng lượng của lợn
- Kỹ thuật làm nền đệm lót sinh học trong chăn nuôi gà từ vỏ trấu, mùn cưa
- Kỹ thuật làm nền đệm lót sinh học trong chăn nuôi lợn từ vỏ trấu, mùn cưa
- Kỹ thuật làm nền đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò từ vỏ trấu, mùn cưa
- Kỹ thuật nuôi giun quế làm thức ăn cho gia cầm và xử lý phân gia súc
- Kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh để chăn nuôi trâu bò

- Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi
- Kỹ thuật ủ phân hữu cơ từ rơm rạ

Đồng thời dự án đã xây dựng 10 videoclip thể hiện trực quan hướng dẫn 10 kỹ thuật đã được biên soạn. Trong mỗi video clip sẽ có 02 phiên bản: phiên bản sử dụng tiếng phổ thông và subtitle chữ phổ thông (10 clip); phiên bản sử dụng tiếng dân tộc (4 clip tiếng Mông, 3 clip tiếng Dao, 3 clip tiếng Lự) và subtitle chữ phổ thông.

## **6. Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của địa phương**

- Dự án tiếp tục hỗ trợ THT du lịch cộng đồng Lao Chải 1 xây dựng và quản trị 1 fanpage để giới thiệu quảng bá sản phẩm của THT. Đến thời điểm báo cáo đã có 938 người theo dõi và tương tác trên fanpage. Chi tiết xem tại link dưới đây:

<https://web.facebook.com/profile.php?id=100069461060542>

- Dự án đã THT du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải xây dựng và quản trị 1 fanpage để giới thiệu quảng bá sản phẩm của THT. Đến thời điểm báo cáo đã có 173 người theo dõi và tương tác trên fanpage. Chi tiết xem tại link dưới đây:

<https://web.facebook.com/tohoptacdlcongongsithauchai>

+ Fanpage Nông nghiệp sinh thái: Fanpage Thúc đẩy áp dụng nông nghiệp sinh thái được duy trì và phát triển với 580 người theo dõi tại thời điểm báo cáo, đây là nơi kết nối và cùng chia sẻ những ý tưởng, kinh nghiệm giá trị để xây dựng một nông nghiệp bền vững. Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

<https://web.facebook.com/thucdaynongnghiepsinhthai>

+ Nhóm zalo Mạng lưới nông nghiệp sinh thái Tam Đường và Nhóm Zalo Du lịch sinh thái Tam Đường tiếp tục được vận hành, đây là nơi cập nhật và chia sẻ các thông tin kỹ thuật, thị trường, các hoạt động dự án cho 99 thành viên mạng lưới NNST và 56 thành viên nhóm zalo du lịch sinh thái.

## **7. Phối hợp, lồng ghép các giải pháp nông lâm nghiệp sinh thái, du lịch sinh thái vào hoạt động của các đơn vị địa phương**

- Dự án đã xây dựng thỏa thuận phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tam Đường trong hoạt động thúc đẩy bảo tồn và phát triển vùng chè cổ thụ trên địa bàn xã Khun Há và xã Giang Ma. Kế hoạch phối hợp được hai bên thảo luận và thống nhất định kỳ 6 tháng với những nội dung công việc, phân công trách nhiệm và nguồn ngân sách của mỗi bên. Năm 2023-2024, dự án hỗ trợ trồng dặm tổng số 18.908 cây giống, 6.239 kg phân hữu cơ vi sinh, 1.229kg phân lân super cho 52 hộ hưởng lợi tại 2 xã Giang Ma, Khun Há.

- Dự án đã xây dựng thỏa thuận phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thông huyện Tam Đường trong hoạt động thúc đẩy hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1. Kế hoạch phối hợp được hai bên thảo luận và thống nhất định kỳ 6 tháng với những nội dung công việc, phân công trách nhiệm và nguồn ngân sách của mỗi bên. Tháng 10 năm 2023, phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện xây dựng tờ rơi và video clip quảng bá các sản phẩm du lịch ở 2 bản. Các sản phẩm được sử dụng

trong sự kiện “ngày hội văn hóa du lịch xã Khun Há năm 2023”, trang thông tin quảng bá du lịch của huyện; hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ hội Pu Ta Leng huyện Tam Đường lần thứ I năm 2024;

- Dự án đã xây dựng thỏa thuận phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Đường thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp sinh thái tại 6 xã dự án. Kế hoạch phối hợp được hai bên thảo luận và thống nhất định kỳ 6 tháng với những nội dung công việc, phân công trách nhiệm của mỗi bên. Theo đó, Trung tâm DVNN huyện cử cán bộ hỗ trợ tư vấn, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ dân theo phương pháp cầm tay chỉ việc, thực hành tại ruộng, vườn, chuồng; định kỳ đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kỹ thuật của các hộ dân; Hướng dẫn, hỗ trợ hộ dân chia sẻ trong các sự kiện hội thảo tại ruộng, vườn, chuồng; xây dựng báo cáo đánh giá triển khai các giải pháp; truyền thông, chia sẻ về các giải pháp sản xuất nông nghiệp sinh thái khi thực hiện có kết quả.

- Dự án đã xây dựng thỏa thuận phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tam Đường thúc đẩy thúc đẩy các mô hình sản xuất nông nghiệp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Kế hoạch phối hợp được hai bên thảo luận và thống nhất định kỳ 6 tháng với những nội dung công việc, phân công trách nhiệm và nguồn ngân sách của mỗi bên. Tháng 8/2024, dự án đã phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tổ chức cho các chủ thể tham gia Phiên chợ Nông sản tại Hà Nội với mục tiêu trưng bày, giới thiệu, quảng bá rộng rãi các sản phẩm nông sản sạch của huyện Tam Đường: Miến dong Bình Lư, Miến dong Gia Huy, Gạo Sến Cù Thèn Sin, Mật ong rừng Khun Há, Trà sâm núi Lai Châu, Sâm Lai Châu, mật ong Putaleng, trà Đông Phương mỹ nhân, Nụ đu đủ đực khô, nụ đu đủ đực ngâm mật ong...

- Dự án đã xây dựng thỏa thuận phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Giang Ma trong hoạt động thúc đẩy phát triển sản phẩm quả lê trên địa bàn xã Giang Ma. Kế hoạch phối hợp được hai bên thảo luận và thống nhất định kỳ 6 tháng với những nội dung công việc, phân công trách nhiệm và nguồn ngân sách của mỗi bên. Tháng 6 năm 2024, sản phẩm quả lê đã được UBND huyện Tam Đường công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Dự án đã phối hợp với UBND xã Giang Ma tổ chức Ngày hội hái lê xã Giang Ma lần thứ nhất, ngày hội đã thu hút hơn 1000 người tham gia và 06 đại diện các doanh nghiệp/ cửa hàng thu mua sản phẩm.

### **III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN**

#### **1. Thuận lợi**

- UBND huyện Tam Đường đã ủng hộ và giao cho BQL các chương trình PTCĐ huyện cùng phối hợp triển khai các hoạt động dự án. Cơ cấu quản lý và thực hiện dự án đã được thành lập và vận hành tốt từ cấp huyện, xã và thôn bản. Phó chủ tịch UBND huyện là Trưởng Ban BQL các chương trình PTCĐ huyện. Mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án xã do Phó chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, tổ viên gồm cán bộ phụ trách nông nghiệp hoặc cán bộ phụ trách văn hóa xã hội của xã. Tại các thôn bản các tổ nhóm nông dân được thành lập và bầu chọn Ban chủ nhiệm để phối hợp triển khai các hoạt động.



- Các đơn vị chức năng, đơn vị chuyên môn của huyện đã cùng phối hợp với dự án trong hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy các hộ gia đình trên địa bàn các xã dự án áp dụng các giải pháp sản xuất nông nghiệp, kinh doanh du lịch theo hướng sinh thái.

- Cùng kết hợp với nguồn lực ngân sách của dự án để thúc đẩy các hộ gia đình, tổ nhóm nông dân áp dụng các giải pháp phát triển sản xuất theo hướng sinh thái, kinh doanh du lịch theo hướng sinh thái.

## **2. Khó khăn**

- Những sản phẩm từ hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn các xã mà dự án hướng tới thúc đẩy theo hướng sinh thái bao gồm lúa, chè, cây ăn quả, rau màu, trâu, lợn, gà, cá. Các sản phẩm này hiện đang được sản xuất với quy mô nhỏ lẻ theo từng hộ gia đình, vì vậy những hoạt động hỗ trợ đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm theo như kế hoạch dự án chưa triển khai được.

- Việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa dự án với các chương trình mục tiêu quốc gia (giảm nghèo bền vững, phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS, nông thôn mới), cũng như các đề án/kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn huyện và các xã hiện còn hạn chế. Do đó chưa có nhiều hoạt động phối hợp giữa dự án với các chương trình, đề án này.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai dự án “Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu” giai đoạn 2.